
Hestamannafélagið Sprettur 

Stjórnarfundur, miðvikudaginn 27. október 2015 á Kjóavöllum. 

12. fundur 

Fundur hófst kl. 18:00 

Mættir: Linda Gunnlaugsdóttir, Lárus Finnbogason, Hermann  Vilmundarson, Kristín 

Njálsdóttir, Ólafur Blöndal, Ragna Emilsdóttir og Magnús Benediktsson framkv.stj. Sigurður 

Tyrfingsson boðaði forföll.  

 

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt. 

2. Gjaldkeri fór yfir stöðu fjármála hjá félaginu. Fór einnig yfir tryggingabréf. 

3. Undirbúningur fyrir nefndarkvöldið á góðu róli, Maggi og Kristín gerðu grein fyrir þeirri 

vinnu. Búist er við um 120-130 manns.  

4. Framkvæmdastjóri gerði stjórn grein fyrir stöðu mála. Reksturinn gengur sinn vanagang, 

allt í góðum málum. Vinna í gangi vegna undirbúnings fyrir aðalfund félagsins. 

5. Formannafundur LH -  6. nóvember n.k. Linda gerði grein fyrir dagskrá þess fundar og 

munu hún ásamt Magga mæta f.h. Spretts. 

6. Æskulýðsráðstefna LH – 7. nóvember, farið yfir dagskrá en Arnhildur og Lilja mæta fyrir 

hönd Spretts eins og fram kom á síðasta fundi stjórnar. 

7. Umsóknir um Landsmót til LH. Málið rætt. 

8. Félagshúsið – hesthús: Linda lagði fram áætlun um fyrirkomulag á nýtingu hússins í vetur. 

Félagið komið með lykil að húsinu en eitthvað þarf að laga til og gera huggulegt fyrir 

veturinn. 

9. Úthlutun lóða á svæðinu. Málið rætt, hugsanlega verða lóðir auglýstar fyrir áramót hjá 

Garðabæ. 

10. Íþróttafólk Spretts: Málið rætt – Ragna heldur utanum móttöku umsókna. 

11. Lokaútekt hússins: Málið rætt.  

12. Önnur mál: 

 Spurningakeppni hestamanna – Sprettur sendir lið í keppnina sem fer fram í 

desember.  

 Umsóknir um sérstyrki – Linda og Kristín útbúa umsóknir f.h. Spretts 

 Reiðskólar á svæðinu. Linda kynnti nýjan reiðskóla, Hestey, sem verður með starfsemi 

á svæðinu yfir vetrartímann. 

  

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 20:00 

Fundargerð ritaði Kristín Njálsdóttir 

 


